

**KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI**  
**Biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp**  
**do chủng mới virut Corona (nCoV) gây ra.**

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 28/01/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người thị xã Quảng Yên, Công văn số 48/PGD&ĐT ngày 30/01/2020 của Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, Trường THCS Sông Khoai chủ động xây dựng kế hoạch, chống đại dịch do vi rút cúm Corona gây ra như sau:

**I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:**

100% CBGV,NV, người lao động và học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức và kỹ năng phòng chống dịch bệnh , chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với diễn biến của đại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong trường học. Nếu phát hiện dịch bệnh trong trường học kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế xử lý triệt để không để dịch lây lan.

**2. Yêu cầu:**

Xác định công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng. Tổ chức tốt hoạt động phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng cho CBGV,NV, người lao động và sinh trong thời gian công tác, học tập tại trường.

Truyền thông các biện pháp phòng đại dịch bệnh, khử trùng vệ sinh môi trường, kiểm soát nếu có dịch bệnh trong nhà trường, phối hợp với ngành y tế địa phương trong việc kiểm soát vùng nguy cơ, xử lý triệt để không để dịch lan rộng.

**II. GIẢI PHÁP:**

**1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch viêm phổi cấp cấp:**

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xây dựng kế hoạch phòng chống đại dịch bệnh và chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học.

Quán triệt thực hiện nghiêm Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 28/01/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên người của UBND thị xã và công văn số 04/PGD&ĐT ngày 30/01/2020 của Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô- na (nCoV). Xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch và phân công lịch trực cụ thể cho Ban chỉ đạo. Với tinh thần chống dịch như “chống giặc”, tuyệt đối không tâm lý chủ quan, đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô- na (nCoV) tại đơn vị mình.

**2. Công tác tuyên truyền:**

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho CBGV,NV, người lao động, học sinh, phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm

phổi cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô- na (nCoV) dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua các trang mạng Zalo, Face book.... Tuyên truyền lồng ghép trong các buổi chào cờ đầu tuần; trong các tiết học, giờ sinh hoạt cuối tuần.

+ Ngay trong giờ chào cờ sáng thứ Hai (03/02/2020) ngay buổi khai bút sau 2 tuần nghỉ tết của tất cả các em HS, tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản, kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô- na (nCoV) gây ra.

+ Chủ động in màu các tờ rơi về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô- na (nCoV) dán tại các lớp học, bảng tin của nhà trường (**hoàn thành chậm nhất ngày 01/02/2020**).

+ Thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông chính thống để kịp thời nắm bắt thông tin phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô- na (nCoV). Hướng dẫn, quản lý thông tin, không để CBGV,NV, người lao động và học sinh của nhà trường chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác loan truyền trên các trang mạng xã hội gây lo lắng, hoang mang trong cộng đồng. Nắm tình hình những gia đình có người thân về từ nước ngoài, đặc biệt là về từ các vùng có dịch để báo cáo kịp thời với cơ quan Y tế xã và địa phương.

### **3. Công tác vệ sinh môi trường phòng chống đại dịch bệnh:**

Huy động CBGV,NV, người lao động của nhà trường sử dụng hóa chất khử khuẩn Colramin B do Trung tâm Y tế thị xã và Trạm y tế xã cấp phát để lau chùi bàn ghế, đồ dùng học tập, cửa sổ lớp học và phòng làm việc (*theo hướng dẫn tại Công văn số 206/TTYT ngày 31/01/2020 của Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên*). Thời gian hoàn thành **trước 9h30', ngày 02/02/2020**.

+Theo công văn và lịch của Thị xã đảm bảo trực trường để được Trung tâm y tế thị xã phun thuốc tiêu trùng khử độc ở tất cả các trường học (**thời gian hoàn thành trước 11h00', ngày 02/02/2020**). Đảm bảo sử dụng nước uống tinh khiết (bình nước lọc), hạn chế việc dùng chung ca cốc (tăng cường việc rửa ca cốc ít nhất 3 lần/ngày). Khuyến cáo phụ huynh HS chuẩn bị bình nước giữ nhiệt cho HS mang theo sử dụng riêng khi đi học đến trường. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường, nhất là khu vực nhà vệ sinh và khu vực để rác thải, vệ sinh khử khuẩn lớp học. Sử dụng kinh phí ngân sách đảm bảo mua xà phòng sát khuẩn cho học sinh rửa tay; khuyến cáo CBGV,NV, người lao động, học sinh, phụ huynh học sinh nên sử dụng khẩu trang phòng bệnh theo quy chuẩn và đeo khẩu trang đến trường.

+ Chủ động phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế xã và địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học. Thường xuyên theo dõi sĩ số HS và tình trạng sức khỏe của CBGV,NV nhà trường; phát hiện sớm các trường hợp bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra, thông báo kịp thời cho Trạm y tế xã để được khám, điều trị, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

+ Nhà trường chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc trong thời gian phòng, chống dịch bệnh, không tổ chức các hoạt động tham quan du lịch, lễ hội và hoạt động trải nghiệm xa nhà trường mà dành thời gian, nhân lực, phương tiện tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

### **4. Các giải pháp không để đại dịch lớn xảy ra:**

Hiệu trưởng (cam kết) chịu trách nhiệm trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô- na (nCoV) tại trường và thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo hàng ngày theo quy định (**trước 10h00' và trước 15h00 hàng ngày**) trên zalo chuyên môn cấp bậc học THCS.

Theo dõi tình hình học sinh chặt chẽ nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh tư vấn và hướng dẫn các em bị ốm tuân thủ việc khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và thực hiện cách ly theo yêu cầu để ngành y tế có thể giám sát dịch bệnh, xử lý ca bệnh triệt để, phòng tránh lây lan trong cộng đồng dân cư và khoanh vùng ổ dịch.

Trong trường hợp số lượng học sinh nghi ốm tăng đột biến hoặc phát hiện các dấu hiệu bất thường về tình hình sức khỏe học sinh thì phải báo ngay cho trạm y tế xã và phối hợp phát hiện, giám sát và phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo.

Hướng dẫn cho học sinh, CBGV,NV, người lao động trong trường khi mắc bệnh hoặc phát hiện có người nghi mắc triệu chứng dịch bệnh phải thông báo cho y tế nhà trường biết để nhà trường cùng với TTYTDP tổ chức xử lý kịp thời, tránh lây lan dịch lan rộng.

Đối với bệnh nhân nghi hoặc có kết luận của chuyên môn y tế phải được điều trị nghiêm ngặt (cách ly) tại bệnh viện, không được tự ý đi học (khi chưa khỏi hẳn) tránh lây nhiễm cho người khác; thông qua học sinh giúp tuyên truyền gia đình tự giác thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, tự giác lau dọn khử trùng vật dụng, đồ dùng cá nhân khi đã sử dụng (đậy kín) bỏ đi xung quanh nơi ở và nhà.

Tuyên truyền sâu rộng 5 nội dung trong KHUYẾN CÁO chủ động phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút mới corona tới CBGV,NV, người lao động và HS cùng với cộng đồng xã hội.

Trên đây là kế hoạch phòng chống đại dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra. Kính mong các phụ huynh quan tâm kết hợp với nhà trường để phòng chống dịch bệnh cho các em một cách tốt nhất cùng với cộng đồng xã hội đánh lùi đại dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc đã lây lan tràn vào Việt Nam. Kế hoạch sẽ được điều chỉnh và bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế và sự chỉ đạo của ngành.

Trường THCS Sông Khoai luôn theo dõi và thông tin 2 chiều thường xuyên về dịch bệnh viêm phổi cấp dưới sự chỉ đạo của của ngành và trạm y tế xã, TT y tế dự phòng thị xã, nghiêm túc triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị, trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời./

***Nơi nhận:***

- Phòng GD&ĐT; UBND xã Sông Khoai (B/c);
- BCD phòng chống dịch bệnh trường (C/đ);
- Lưu trường.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Đỗ Thị Mơ**

